

Tôi NGUYỄN THỊ DƯ, 58 tuổi, hiện tại cư ngụ:

2034 E19 St Apt #5 Oakland CA 94606. Cell: (510) 846-3427.

Tôi bị nhức đầu, chóng mặt, buồn ói, đau bụng, nóng lạnh, ăn không được, mặt mày xanh xao vàng vọt, nằm liệt giường cả tháng, đi không nổi, muốn uống nước cũng phải nhờ đến chồng. Tôi vào bệnh viện người thông dịch cho biết Bác sĩ cần lấy nước tiểu sống của tôi đi thử Bác sĩ cho biết tôi không bị ung thư xương mà bị viêm gan C nặng, sau khi chụp hình phổi, phổi tôi bị nhiễm trùng trầm trọng phải nhập viện ngay để được điều trị, nếu không phổi tôi sẽ bị có nước nguy hiểm hơn, tôi bị sốt thương hàn, huyết áp tôi lên xuống bất thường, nếu không được chữa trị kịp thời, máu và oxy không đưa lên đầu được tôi sẽ bị chết tức khắc, bạch huyết và hồng cầu xuống rất là thấp, Bác sĩ cho vô 2 bịch máu, tôi nằm bệnh viện 6 ngày. Bác sĩ cho tôi soi bao tử, vì bị ói liên tục Bác sĩ cho về, hẹn ngày tái khám và hứa vô máu một kỳ nữa. Bác sĩ nói có thể đưa tôi đi xạ trị, uống thuốc hoặc chờ đến 1 thứ thuốc mới ở một nhà thương chuyên môn.

Tôi về nhà, vẫn nằm vùi, vẫn còn nóng sốt, vẫn bị ói liên tục, đau bụng, bón 4 hay 5 ngày mới đi 1 lần, vẫn ăn không vô, tinh thần tôi bị suy sụp nặng, sống trong chán chường không một chút hy vọng, vì chờ đợi quá lâu không được bệnh viện gọi vô tái khám. May mắn thay tôi được biết ông Cảnh là một người thân quen, rất đạo đức hay giúp đỡ người đã mời được bà Lê Thị Thu Cúc từ Houston qua Oakland chỗ chúng tôi cư ngụ, chữa trị cho con dâu bà Năm hàng xóm với tôi, còn rất trẻ mà lại bị ung thư phổi nặng, khi nhập viện Bác sĩ cho biết đã bị di căn vô gan và xương ở thời kỳ cuối. Bác sĩ đành bó tay cho về, bác sĩ cho biết bệnh nhân có thể kéo dài một cuộc sống chỉ từ 6 đến 8 tháng thôi. Bác sĩ có đặt một ống cao su ở phổi, hướng dẫn chồng bệnh nhân phải hút nước liên tục, bệnh nhân không thở được, ho sặc, nằm liệt, thở hỗn hển.

Theo lời bà Năm cho biết chỉ sau 3 ngày con dâu bà Năm đã tự đứng lên đi lại được, bớt ho, ăn ngủ được, da dẻ hồng hào.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người Việt Nam ở cùng xóm đến nhờ bà chữa trị, tôi đến nhờ bà chữa trị trong một đêm trời thật lạnh, tôi vẫn rên hừ hừ vì bị nóng sốt. Bà nhận lời dành cho tôi ngày đầu, đêm đó tôi về bớt nóng sốt, ngủ được, hôm sau tôi khỏe ra và muốn ăn, đầu tôi đã bớt nhức, vì bớt nóng lạnh bớt chóng mặt, đã hết lão đảo. Tôi và gia đình quá vui mừng, đưa tôi đến chữa trị mỗi ngày. Cám ơn Phật trời sau một tuần tôi đã hết nóng lạnh hoàn toàn, ăn được ngủ được nên da mặt tôi hết vàng, má hồng hào ra, nhất là hai bàn tay và hai bàn chân. Tôi đi cầu được, hết bón phân không còn sền sệt đen xanh nữa mà đã có khuôn màu vàng, tinh thần phấn chấn thích nói chuyện và lanh lẹ ra, trong thời gian bị bệnh, đầu óc tôi trống rỗng, không suy nghĩ ra được điều gì, quên trước quên sau, hôm nay tôi cảm thấy minh mẫn ra, theo lời yêu cầu của bà Thu Cúc, tôi đến bác sĩ gia đình xin thử máu lại, một lần nữa bác sĩ cho biết máu tôi thử rất tốt, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đã trở lại bình thường, không cần vô máu nữa.

Tôi vẫn theo bà Thu Cúc để chữa trị tiếp, vì tôi hy vọng tôi sẽ được cứu sống, tràn đầy hy vọng, hy vọng khi được bệnh viện kêu vô tái khám, Bác sĩ sẽ cho biết vi trùng trong gan tôi đã giảm nhiều, nhiều lắm, còn niềm vui nào hơn. Con cám ơn Trời Phật đã xui khiến bà Thu Cúc đến Oakland để chữa trị cho các bệnh nhân mắc những căn bệnh ngặt nghèo như chúng con, cám ơn bà Lê Thị Thu Cúc.

Ký tên

Nguyễn Thị Dư